

รายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม E-Learning รอบวันที่ 31 มีนาคม- 2 เมษายน 2568

หลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ 4

หลักสูตรอบรมโดย สถาบันประกันภัยไทย ผ่านระบบการอบรมออนไลน์

ชื่อวิชา	ลำดับ	ตำแหน่งชื่อ	ชื่อ	นามสกุล
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	1	นาย	จรัสพงษ์	จันทร์รอด
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	2	นางสาว	จินตนา	วิธนานานท์
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	3	นาง	ชลิดา	ชัยอุดมกุลธนา
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	4	นาย	ชัยจิตร	ศิริสุวรรณวาสี
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	5	นาย	ชัยวุฒิ	แก่นแก้ว
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	6	นาง	ครุณี	แก้วพรหมมาลัย
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	7	นาย	นาวิ	รามโกมุต
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	8	นาง	ปราศรัยศิริ	ทองคำใส
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	9	นางสาว	ปริญญภา	กิตติกุลเกษญา
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	10	นาง	ปานิสรา	สุทธิวาริ
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	11	นาย	พรพจน์	ลิขิตพงศ์ไพศาล
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	12	นางสาว	พรอุมา	ไกรเทพ
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	13	นาง	พิราวรรณ	กัจจกรโรจน์ทวี
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	14	นาย	ภาคภูมิ	โกกลางสวัสดิ์
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	15	นางสาว	ลักขณา	เนตรสกุลณี
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	16	นาย	วิรัช	สุจินธรา
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	17	นาย	วิรุจน์	ศรีสุนทรไท
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	18	นาย	สมภพ	วันแก้ว
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	19	นางสาว	สุนิรัตน์	ชันแข็ง
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	20	นาย	สุรัชชัย	มูลมะณี
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	21	นางสาว	หทัยชนก	สุระพัฒน์
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	22	นาย	อนุชิต	เอมทอง
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	23	ว่าที่ร้อยตรี	อานันท์	แดงกุล

รายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม E-Learning รอบวันที่ 31 มีนาคม- 2 เมษายน 2568

หลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ 4

หลักสูตรอบรมโดย สถาบันประกันภัยไทย ผ่านระบบการอบรมออนไลน์

ชื่อวิชา	ลำดับ	คำนำหน้าชื่อ	ชื่อ	นามสกุล
จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพด้านการประกันภัยอันเกี่ยวข้องกับหลักสุจริตอย่างยิ่ง	1	นางสาว	กรชนก	เทศประเสริฐ
จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพด้านการประกันภัยอันเกี่ยวข้องกับหลักสุจริตอย่างยิ่ง	2	นาย	กันตพัฒน์	บุษรา
จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพด้านการประกันภัยอันเกี่ยวข้องกับหลักสุจริตอย่างยิ่ง	3	นางสาว	เกวลิน	แก่นแก้ว
จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพด้านการประกันภัยอันเกี่ยวข้องกับหลักสุจริตอย่างยิ่ง	4	นาย	จรัสพงษ์	จันทร์รอด
จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพด้านการประกันภัยอันเกี่ยวข้องกับหลักสุจริตอย่างยิ่ง	5	นาง	ชลิตา	ชัยอุดมกุลธนา
จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพด้านการประกันภัยอันเกี่ยวข้องกับหลักสุจริตอย่างยิ่ง	6	นาย	ณัฐนันท์	บุษรา
จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพด้านการประกันภัยอันเกี่ยวข้องกับหลักสุจริตอย่างยิ่ง	7	นาง	ครุณี	แก้วพรหมมาลัย
จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพด้านการประกันภัยอันเกี่ยวข้องกับหลักสุจริตอย่างยิ่ง	8	นาง	ทัศนาวลัย	บุษรา
จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพด้านการประกันภัยอันเกี่ยวข้องกับหลักสุจริตอย่างยิ่ง	9	นาย	นาวิ	รามโกมุท
จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพด้านการประกันภัยอันเกี่ยวข้องกับหลักสุจริตอย่างยิ่ง	10	นาง	ปรารักษ์ศิริ	ทองคำใส
จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพด้านการประกันภัยอันเกี่ยวข้องกับหลักสุจริตอย่างยิ่ง	11	นางสาว	ปริชญภา	กิตติกุลเจษฎา
จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพด้านการประกันภัยอันเกี่ยวข้องกับหลักสุจริตอย่างยิ่ง	12	นาง	ปาณิสรา	สุทธิวาริ
จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพด้านการประกันภัยอันเกี่ยวข้องกับหลักสุจริตอย่างยิ่ง	13	นาง	พิรารวรรณ์	กัจจกร ไรจน์ทวี
จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพด้านการประกันภัยอันเกี่ยวข้องกับหลักสุจริตอย่างยิ่ง	14	นาย	ภาคภูมิ	โกกลางสวัสดิ์
จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพด้านการประกันภัยอันเกี่ยวข้องกับหลักสุจริตอย่างยิ่ง	15	นางสาว	รสสุนธ์	เทพกรณ์
จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพด้านการประกันภัยอันเกี่ยวข้องกับหลักสุจริตอย่างยิ่ง	16	นางสาว	ลัดดา	เนตรสกุลณี
จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพด้านการประกันภัยอันเกี่ยวข้องกับหลักสุจริตอย่างยิ่ง	17	นาย	วิรุจน์	ศรีสุนทร ไท
จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพด้านการประกันภัยอันเกี่ยวข้องกับหลักสุจริตอย่างยิ่ง	18	นางสาว	สุณิรัตน์	ขันแข็ง
จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพด้านการประกันภัยอันเกี่ยวข้องกับหลักสุจริตอย่างยิ่ง	19	นางสาว	สุนทรี	นาควิมล
จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพด้านการประกันภัยอันเกี่ยวข้องกับหลักสุจริตอย่างยิ่ง	20	นาย	สุรัชย์	มูลมะณี
จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพด้านการประกันภัยอันเกี่ยวข้องกับหลักสุจริตอย่างยิ่ง	21	นางสาว	หทัยชนก	สุระพัฒน์
จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพด้านการประกันภัยอันเกี่ยวข้องกับหลักสุจริตอย่างยิ่ง	22	นาย	อนุชิต	เอมทอง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรม E-Learning รอบวันที่ 31 มีนาคม- 2 เมษายน 2568

หลักสูตรขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้าประกันภัย ครั้งที่ 4

หลักสูตรอบรมโดย สถาบันประกันภัยไทย ผ่านระบบการอบรมออนไลน์

ชื่อวิชา	ลำดับ	คำนำหน้าชื่อ	ชื่อ	นามสกุล
เทคนิคการเสนอขายประกันภัยตามความจำเป็นของลูกค้า	1	นาย	จรัสพงษ์	จันทร์รอด
เทคนิคการเสนอขายประกันภัยตามความจำเป็นของลูกค้า	2	นางสาว	จินตนา	วิวัฒนานนท์
เทคนิคการเสนอขายประกันภัยตามความจำเป็นของลูกค้า	3	นาง	ชลิดา	ชัยอุดมภูธนา
เทคนิคการเสนอขายประกันภัยตามความจำเป็นของลูกค้า	4	นาย	ชัยวุฒิ	แก่นแก้ว
เทคนิคการเสนอขายประกันภัยตามความจำเป็นของลูกค้า	5	นาย	ณัฐนันท์	บุษรา
เทคนิคการเสนอขายประกันภัยตามความจำเป็นของลูกค้า	6	นาง	ครุณี	แก้วพรหมมาลย์
เทคนิคการเสนอขายประกันภัยตามความจำเป็นของลูกค้า	7	นาย	นาวิ	รามโกมุท
เทคนิคการเสนอขายประกันภัยตามความจำเป็นของลูกค้า	8	นาง	ปราภัสศิริ	ทองคำใส
เทคนิคการเสนอขายประกันภัยตามความจำเป็นของลูกค้า	9	นางสาว	ปริญญภา	กิตติคุณเกษญา
เทคนิคการเสนอขายประกันภัยตามความจำเป็นของลูกค้า	10	นางสาว	พรอุมา	ไกรเทพ
เทคนิคการเสนอขายประกันภัยตามความจำเป็นของลูกค้า	11	นางสาว	ภัศรณนันท์	เยี่ยมวัฒนา
เทคนิคการเสนอขายประกันภัยตามความจำเป็นของลูกค้า	12	นางสาว	ลักขณา	เนตรสกุลณี
เทคนิคการเสนอขายประกันภัยตามความจำเป็นของลูกค้า	13	นาย	วิรัช	ชูดินธรา
เทคนิคการเสนอขายประกันภัยตามความจำเป็นของลูกค้า	14	นาย	วิรุจน์	ศรีสุนทรไท
เทคนิคการเสนอขายประกันภัยตามความจำเป็นของลูกค้า	15	นางสาว	ศศิษา	ปราณศิลป์
เทคนิคการเสนอขายประกันภัยตามความจำเป็นของลูกค้า	16	นาย	สมภพ	วันแก้ว
เทคนิคการเสนอขายประกันภัยตามความจำเป็นของลูกค้า	17	นาย	สุรชัย	มูลมะณี
เทคนิคการเสนอขายประกันภัยตามความจำเป็นของลูกค้า	18	นางสาว	หทัยชนก	สุระพัฒน์
เทคนิคการเสนอขายประกันภัยตามความจำเป็นของลูกค้า	19	นาย	อนุชิต	เอมทอง
เทคนิคการให้คำปรึกษาการประกันสุขภาพและการประกันอุบัติเหตุ	1	นาย	จรัสพงษ์	จันทร์รอด
เทคนิคการให้คำปรึกษาการประกันสุขภาพและการประกันอุบัติเหตุ	2	นางสาว	จินตนา	วิวัฒนานนท์
เทคนิคการให้คำปรึกษาการประกันสุขภาพและการประกันอุบัติเหตุ	3	นาง	ชลิดา	ชัยอุดมภูธนา
เทคนิคการให้คำปรึกษาการประกันสุขภาพและการประกันอุบัติเหตุ	4	นาย	ชัยจิตรี	ศิริสุวรรณวาสี
เทคนิคการให้คำปรึกษาการประกันสุขภาพและการประกันอุบัติเหตุ	5	นาง	ครุณี	แก้วพรหมมาลย์
เทคนิคการให้คำปรึกษาการประกันสุขภาพและการประกันอุบัติเหตุ	6	นางสาว	ดวงกมล	ทองศิริ
เทคนิคการให้คำปรึกษาการประกันสุขภาพและการประกันอุบัติเหตุ	7	นางสาว	นลินรัตน์	ปัจฉิมพัทพงษ์
เทคนิคการให้คำปรึกษาการประกันสุขภาพและการประกันอุบัติเหตุ	8	นาย	นาวิ	รามโกมุท
เทคนิคการให้คำปรึกษาการประกันสุขภาพและการประกันอุบัติเหตุ	9	นางสาว	ปริญญภา	กิตติคุณเกษญา
เทคนิคการให้คำปรึกษาการประกันสุขภาพและการประกันอุบัติเหตุ	10	นางสาว	พรอุมา	ไกรเทพ
เทคนิคการให้คำปรึกษาการประกันสุขภาพและการประกันอุบัติเหตุ	11	นาง	พิรารวรรณ	กัจจกร รัตน์ทวี
เทคนิคการให้คำปรึกษาการประกันสุขภาพและการประกันอุบัติเหตุ	12	นางสาว	ภัศรณนันท์	เยี่ยมวัฒนา
เทคนิคการให้คำปรึกษาการประกันสุขภาพและการประกันอุบัติเหตุ	13	นางสาว	มัญชานา	เนียมประเสริฐ
เทคนิคการให้คำปรึกษาการประกันสุขภาพและการประกันอุบัติเหตุ	14	นางสาว	รสสุคนธ์	เทพกรณ์
เทคนิคการให้คำปรึกษาการประกันสุขภาพและการประกันอุบัติเหตุ	15	นางสาว	ลักขณา	เนตรสกุลณี
เทคนิคการให้คำปรึกษาการประกันสุขภาพและการประกันอุบัติเหตุ	16	นาย	วิรุจน์	ศรีสุนทรไท
เทคนิคการให้คำปรึกษาการประกันสุขภาพและการประกันอุบัติเหตุ	17	นาย	สมพงษ์	มีมุข
เทคนิคการให้คำปรึกษาการประกันสุขภาพและการประกันอุบัติเหตุ	18	นาย	สุรชัย	มูลมะณี
เทคนิคการให้คำปรึกษาการประกันสุขภาพและการประกันอุบัติเหตุ	19	นางสาว	หทัยชนก	สุระพัฒน์
เทคนิคการให้คำปรึกษาการประกันสุขภาพและการประกันอุบัติเหตุ	20	นาย	อนุชิต	เอมทอง
เทคนิคการให้คำปรึกษาการประกันสุขภาพและการประกันอุบัติเหตุ	21	นาย	อาทิตย์	ชูสุทธิ
เทคนิคการให้คำปรึกษาการประกันสุขภาพและการประกันอุบัติเหตุ	22	นางสาว	เอมอร	ชีราวุฒธิพันธ์